

Cập nhật: Tham gia Kế Hoạch Hưu Trí Alberta

Ngày 8 Tháng Mười Hai 2023

Hội Đồng Tham Gia Kế Hoạch Hưu Trí Alberta đang cho văn phòng người đứng đầu cơ quan tính toán của Canada một thời gian để công bố các phát hiện trước khi lên lịch các phiên họp công khai mới.

Mùa thu này, Hội Đồng Tham Gia Kế Hoạch Hưu Trí Alberta, do cựu thủ quỹ tỉnh bang Jim Dinning dẫn đầu, đã mời người dân Alberta thảo luận về những phát hiện của một báo cáo độc lập về kế hoạch lương hưu tiềm năng của tỉnh bang. Kể từ đó, hội đồng đã và đang thu thập phản hồi từ người dân Alberta, với hơn 76,000 người dân Alberta tham gia vào năm phiên họp qua điện thoại tại tòa thị chính và hơn 94,000 người dân Alberta hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến. Giai đoạn đầu tiên của quá trình tham gia hiện đã hoàn tất, và giờ đây hội đồng sẽ phân tích những gì họ đã nghe được từ người dân Alberta cho đến nay.

“Người dân Alberta có thể yên tâm rằng tiếng nói của họ đã được lắng nghe và đó là lý do tại sao tôi đưa ra Đạo Luật Bảo Vệ Lương Hưu Alberta, đạo luật mang đến cho người dân Alberta sự chắc chắn rằng các khoản đóng góp lương hưu của họ là an toàn và rằng chúng tôi sẽ không tiến hành kế hoạch cấp tỉnh bang mà không có tiếng nói của họ thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Đây là một quá trình phức tạp và là điều chúng tôi không thể xem nhẹ.”

Nate Horner, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Khố kiêm Bộ Trưởng Tài Chính

Trong giai đoạn tham gia đầu tiên này, điều nhanh chóng trở nên rõ ràng là người dân Alberta đã muốn có thông tin chính xác hơn về giá trị của việc chuyển nhượng tài sản mà Alberta sẽ có quyền nhận nếu rút khỏi Kế Hoạch Hưu Trí Canada. Mặc dù báo cáo của LifeWorks đã có thể cung cấp giá trị chuyển nhượng tài sản hợp lý bằng cách dựa vào dữ liệu có sẵn công khai, nhưng việc xác định con số chính xác hơn cần có sự phân tích từ chính phủ liên bang.

Tiếp sau các cuộc thảo luận giữa các bộ trưởng tài chính Canada, bộ trưởng tài chính liên bang đã cam kết yêu cầu người đứng đầu cơ quan tính toán của Canada đưa ra ý kiến về phân tài sản CPP của Alberta. Chính phủ Alberta hy vọng rằng công việc này có thể được hoàn thành nhanh chóng để người dân Alberta có thể có được nhiều thông tin nhất có thể khi họ cân nhắc khả năng có một kế hoạch mới. Để đạt được điều đó, hội đồng đã quyết định cho người đứng đầu cơ quan tính toán của Canada một thời gian để công bố những phát hiện của họ trước khi lên lịch cho các phiên họp tiếp xúc công khai mới.

Người dân Alberta tiếp tục có cơ hội tham gia vào cuộc trò chuyện bằng cách đọc thông tin trên AlbertaPensionPlan.ca và hoàn thành sổ làm việc trực tuyến.

“Chúng tôi hài lòng với số lượng người dân Alberta mà chúng tôi đã tiếp cận được thông qua các cuộc tham vấn của mình cho đến nay. Báo cáo của LifeWorks trình bày một cơ hội đáng để khám phá và người dân Alberta đã đáp lại lời kêu gọi đó, nhưng điều mà chúng tôi đã nghe rõ ràng là họ

muốn biết chính phủ liên bang tính toán số lượng chuyển nhượng tài sản như thế nào. Chúng tôi sẽ bắt đầu vòng họp công khai tiếp theo khi chúng tôi có sự rõ ràng hơn về con số đó, nhưng trong lúc chờ đợi, chúng tôi khuyến khích mọi người xem sổ làm việc của chúng tôi và đưa ra phản hồi tại đó.”

Jim Dinning, chủ tịch, Hội Đồng Tham Gia Kế Hoạch Hưu Trí Alberta

Trong toàn bộ quá trình này, chính phủ Alberta cam kết bảo đảm cung cấp thông tin cập nhật nhất cho người dân Alberta.

Thông tin liên quan

- AlbertaPensionPlan.ca

Yêu cầu về truyền thông

Savannah Johannsen

savannah.johannsen@gov.ab.ca

780-686-3521

Thư Ký báo chí, Hội Đồng Quản Trị Ngân Khố và Tài Chính